

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวมระหว่างกาล
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2553 และ 2552

รายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 ของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้สอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานต่อ งบการเงินดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า

ยกเว้นเหตุการณ์ที่จะกล่าวในวรรค ก) และวรรค ข) ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติตามสอบทานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างพอประมาณว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดโดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินจึงให้ความเชื่อมั่นน้อยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากข้าพเจ้าไม่ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินได้แต่เพียงสอบทาน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้เสนอรายงานการสอบบัญชี แต่เสนอเพียงรายงานการสอบทานเท่านั้น

- ก) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทย่อยมียอดหนี้ค้างชำระจากบริษัทร่วมที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยสูญเสียการมีสิทธิพลเป็นจำนวนเงินประมาณ 761 ล้านบาท (ยอดคงค้างของรายการดังกล่าวได้แสดงรวมอยู่ภายใต้รายการ “ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน” “เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” “มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกชำระจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน” และ “ลูกหนี้อื่น” ในงบดุลรวม) ยอดคงค้างดังกล่าวส่วนใหญ่คงค้างอยู่ในบัญชีเป็นระยะเวลานาน ในการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทดังกล่าวผู้บริหารของบริษัทย่อยได้รับประมาณการกระแสเงินสดที่จัดทำโดยบริษัทดังกล่าวในปี 2551 ซึ่งแสดงว่าบริษัทดังกล่าวจะมีกระแสเงินสดในอนาคตเพียงพอที่จะชำระหนี้คืนได้เต็มจำนวน แต่เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 บริษัทดังกล่าวได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางและศาลได้ประทับรับคำร้องดังกล่าวแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552 เจ้าหนี้มีมติเลือกผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทดังกล่าว และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้ทำแผนได้นำส่งแผนฟื้นฟูปฏิบัติการต่อศาลล้มละลายกลางผ่าน
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้จัดการประชุม
เจ้าหนี้ครั้งแรกเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ อย่างไรก็ตามมีเจ้าหนี้หลายรายรวมถึงบริษัทย่อย
ได้ยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการจัดกลุ่มเจ้าหนี้เนื่องจากการจัดกลุ่มเจ้าหนี้จะมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญ
ต่อมูลค่าหนี้ที่จะได้รับชำระจากบริษัทดังกล่าว และเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ศาลล้มละลายกลาง
ได้รับคำร้องคัดค้านการแบ่งกลุ่มเจ้าหนี้ไว้พิจารณาแล้ว โดยศาลได้นัดฟังคำสั่งในวันที่ 2 มิถุนายน
2553 นอกจากนี้ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เกี่ยวกับการชำระยอดคงค้างและ
การเปลี่ยนแปลงในอัตราและเงื่อนไขสัญญาการบริการวางรเช่าระหว่างบริษัทย่อยแห่งหนึ่งและ
บริษัทดังกล่าว ซึ่งยังคงมีข้อโต้แย้งกันอยู่และบริษัทย่อยดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อยื่น
คัดค้านเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นกัน ผู้บริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่าจะสามารถคัดค้านในประเด็น
ตามที่กล่าวข้างต้นได้สำเร็จจึงไม่ได้สะท้อนแผนฟื้นฟูกิจการไว้ในบัญชี

การประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่จะบันทึกในบัญชีและการชำระยอดคงค้าง รวมถึง
การบันทึกค่าบริการวางรเช่าของบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับความสำเร็จของการคัดค้านในประเด็นดังกล่าว
ข้างต้นต่อศาลล้มละลายกลาง อย่างไรก็ตามแผนฟื้นฟูกิจการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้
และได้รับอนุมัติจากศาลล้มละลายกลาง ทำให้ผู้บริหารของบริษัทย่อยไม่สามารถที่จะประมาณ
จำนวนเงินที่เหมาะสมได้ในปัจจุบัน นอกจากนี้บริษัทดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและข้อโต้แย้ง
กับบริษัทผู้ให้สัมปทานอยู่หลายประเด็น และผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าวไม่แสดงความเห็นต่อ
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัทดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่สามารถสอบทาน
และตรวจสอบเพื่อให้เป็นที่พอใจในความเพียงพอของค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญและการชำระยอดคงค้าง
รวมถึงการบันทึกค่าบริการวางรเช่าดังกล่าวได้ ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดย
สถานการณ์ อนึ่งบริษัทย่อยยังมียอดหนี้ค้างชำระจากบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว ณ วันที่
31 มีนาคม 2553 เป็นจำนวนเงินประมาณ 170 ล้านบาท และบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าวก็มีหนี้
ค้างรับจากบริษัทดังกล่าวด้วยเช่นกัน ดังนั้นเหตุการณ์ที่กล่าวข้างต้นอาจมีผลกระทบอย่างเป็
นสาระสำคัญต่อมูลค่าของหนี้ค้างชำระนี้ด้วยเช่นกัน

ข) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 บริษัทผู้ให้สัมปทานได้ระงับการจ่ายชำระยอดคงค้างค่าบริการจากการให้บริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนระหว่างบริษัทย่อยแห่งหนึ่งกับบริษัทผู้ให้สัมปทานให้กับบริษัทย่อยดังกล่าวตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากอยู่ในระหว่างการเจรจาอัตราส่วนแบ่งรายได้กับบริษัทย่อยดังกล่าว จนถึงวันที่ในรายงานนี้ ผลสรุปของการเจรจาอัตราส่วนแบ่งรายได้ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดและผลของการเจรจาอัตราส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าวนี้อาจมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อจำนวนของรายได้จากการให้บริการดังกล่าวสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 จำนวน 187 ล้านบาท ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าดังกล่าว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 จำนวน 1,415 ล้านบาท มูลค่าจากการใช้ต้นทุนโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำซึ่งใช้ในการให้บริการดังกล่าว ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 จำนวน 385 ล้านบาท มูลค่าเงินลงทุนและค่าความนิยมจากการลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นจำนวน 1,946 ล้านบาท และจำนวน 37 ล้านบาท ตามลำดับ ข้าพเจ้าไม่สามารถสอบทานและตรวจสอบเพื่อให้เป็นที่พอใจในจำนวนของรายได้จากการให้บริการ ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้ามูลค่าต้นทุนโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำ มูลค่าเงินลงทุนและค่าความนิยมในบริษัทย่อยดังกล่าวได้ ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์

จากการสอบทานของข้าพเจ้า ยกเว้นผลของรายการปรับปรุงที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 จากเหตุการณ์ตามที่กล่าวในวรรค ก) และยกเว้นผลของรายการปรับปรุงที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 จากเหตุการณ์ตามที่กล่าวในวรรค ข) ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าว ไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยไม่มีผลกระทบต่อสรุปผลการสอบทานอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้ข้อสังเกตต่องบการเงินข้างต้นดังต่อไปนี้

1. ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2546 แล้วนั้น เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2549 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ แล้ว อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้บางรายของบริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องคัดค้านในบางประเด็น ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา บริษัทฯ เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่องบการเงินของบริษัทฯ

2. ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายในบริษัทร่วมที่บริษัทฯและบริษัทย่อยสูญเสียการมีอิทธิพลเป็นจำนวนเงิน 370 ล้านบาทและเฉพาะของบริษัทฯเป็นจำนวนเงิน 308 ล้านบาท เหตุการณ์ที่มีสาระสำคัญสำหรับบริษัทดังกล่าวมีดังนี้
- ก) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 บริษัทดังกล่าวได้ยื่นคำร้องเพื่อขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทดังกล่าว ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว บริษัทดังกล่าวได้รับความคุ้มครองตามที่กำหนดในมาตรา 90/12 ของ พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ปัจจุบันเหล่านี้มีความไม่แน่นอนอย่างเป็นทางการซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทดังกล่าว
 - ข) บริษัทดังกล่าวยังมีรายได้จากการให้บริการเสริมอื่นๆซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำข้อตกลงและ/หรือ เสร็จอัตราส่วนแบ่งรายได้จากบริษัทผู้ให้สัมปทาน และบริษัทดังกล่าวมีข้อโต้แย้งหลายเรื่องกับบริษัทผู้ให้สัมปทานซึ่งยังไม่มีข้อยุติ
3. ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24.7 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาจ้างเหมา (Turn-Key) กับบริษัทคู่สัญญาแห่งหนึ่ง บริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบงานให้กับบริษัทคู่สัญญาดังกล่าวตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา จนถึงวันที่ในรายงานนี้บริษัทย่อยดังกล่าวไม่สามารถส่งมอบงานดังกล่าวได้ตามกำหนดระยะเวลา ซึ่งบริษัทคู่สัญญามีสิทธิที่จะคิดค่าปรับล่าช้าตามสัญญาต่อบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของวงเงินตามสัญญา (31 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทย่อยดังกล่าวอยู่ในระหว่างการขอขยายระยะเวลาต่อบริษัทคู่สัญญาออกไป ซึ่งผู้บริหารของบริษัทย่อยดังกล่าวเชื่อว่าจะสามารถขอขยายระยะเวลาการส่งมอบออกไปได้ เนื่องจากเหตุของความล่าช้าเกิดจากการส่งมอบพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความล่าช้าและจะไม่มีค่าปรับเกิดขึ้น

ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเสนอรายงานไว้อย่างมีเงื่อนไขจากการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบให้เป็นที่พอใจในความเพียงพอของค่าเผื่อนี้ สงสัยจะสูญของยอดหนี้ค้างชำระจากบริษัทร่วมที่บริษัทฯและบริษัทย่อยสูญเสียการมีอิทธิพล และจำนวนของ รายได้จากการให้บริการ ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า มูลค่าต้นทุนโครงการขายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำ มูลค่า เงินลงทุนและค่าความนิยมในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ และได้ขอให้สังเกตเกี่ยวกับการที่เจ้าหนี้บางรายของ บริษัทฯได้ยื่นคำร้องคัดค้านในบางประเด็นเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ การชำระยอดคงค้างระหว่าง บริษัทย่อยแห่งหนึ่งกับบริษัทร่วมที่บริษัทฯและบริษัทย่อยสูญเสียการมีอิทธิพล การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ วงจรเช่าและค่าบริการ โครงการขายโทรคมนาคมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาบริการระหว่างบริษัทย่อย กับบริษัทร่วมดังกล่าวและบริษัทย่อยของบริษัทร่วมดังกล่าว การบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน หลักทรัพย์เพื่อขายในบริษัทร่วมดังกล่าวของบริษัทฯและบริษัทย่อย เหตุการณ์ที่มีสาระสำคัญสำหรับบริษัทร่วม ดังกล่าว การโอนกลับประมาณการค่าใช้จ่ายพื้นที่ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งและการไม่ส่งมอบงานตามกำหนด ระยะเวลาของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ตามรายงานลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 งบดุลรวมและงบดุล เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่แสดงเปรียบเทียบไว้ ณ ที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบ และเสนอรายงานไว้แล้วดังกล่าว ข้าพเจ้ามิได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น

ศุภชัย ปัญญาวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

กรุงเทพฯ: 13 พฤษภาคม 2553

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลของบริษัทฯ

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนและมี
ภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการลงทุนในบริษัทต่างๆที่ประกอบธุรกิจ
ทางด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนคือเลขที่ 200 ชั้น 29-30 หมู่ที่ 4
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ(แผนฯ) ในวันที่ 7 สิงหาคม 2546
และได้แต่งตั้งบริษัท แจ้งวัฒนะ แพลนเนอร์ จำกัด เป็นผู้บริหารแผนฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กันยายน
2549 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯแล้ว อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้บาง
รายของบริษัทฯได้ยื่นคำร้องคัดค้านในบางประเด็นซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา บริษัทฯ
เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆต่องบการเงินของบริษัทฯ

1.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาล

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษัทฯเลือกนำเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้แสดง
รายการในงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด
ในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจำปี

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่น่าเสนอครั้งล่าสุด
ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ
เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่นำเสนอซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจำปีล่าสุด

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

1.3 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย และได้จัดทำขึ้นโดยใช้
หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างเกี่ยวกับบริษัทย่อยในระหว่างงวด

1.4 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นโดยได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

2. เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 เงินลงทุนชั่วคราวได้รวมเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินประมาณ 22 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2552: 17 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯเป็นจำนวนเงินประมาณ 5 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2552: 5 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำไปค้ำหลักประกันวงเงินสินเชื่อ

3. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยรายการธุรกิจดังกล่าวสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		นโยบายการกำหนดราคา
	2553	2552	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วมที่</u>			
<u>ศูนย์เสียมะมีอิทธิพล</u>			
รายได้จากการขายและการบริการ	9	724	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการ	106	-	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าและค่าบริการอื่นรับ	3	7	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ดอกเบี้ยรับ	2	3	MLR
ต้นทุนขายและการบริการ	190	202	ราคาตามสัญญา
ค่าจัดการจ่าย	-	7	ราคาตามสัญญา
ค่าขนส่งกระจายพัสดุ	-	2	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายอื่น	2	-	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการคิดกับลูกค้ารายอื่น
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>			
รายได้จากการขายและการบริการ	1	1	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ค่าเช่าและค่าบริการอื่นรับ	6	5	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น	3	-	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการคิดกับลูกค้ารายอื่น

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2553	2552	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>			
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)			
ค่าจัดการรับ	36	36	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าและค่าบริการอื่นรับ	11	10	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ดอกเบี้ยรับ	7	1	MLR
ดอกเบี้ยจ่าย	-	1	MLR-2%
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	2	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม
	2553	2552	2553	2552
		(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)
<u>ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
<u>บริษัทร่วมที่สูญเสียการมีอิทธิพล</u>				
บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)	664	663	-	-
บริษัท ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด	155	207	-	-
บริษัท ทริปเปิ้ลที โกลบอล เน็ต จำกัด	8	8	-	-
	827	878	-	-
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด	4	5	-	-
บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด	3	2	-	-
บริษัท โมโน ทราเวล จำกัด	1	1	-	-
	8	8	-	-
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	835	886	-	-
<u>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
<u>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย</u>				
บริษัท อควาเมนท์ จำกัด	-	-	530	500
บริษัท จัสมิน สมาร์ทช้อปปิ้ง จำกัด	-	-	6	6
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	536	506

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม
	2553	2552	2553	2552
		(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย				
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	-	-	65	58
บริษัท จัสมิน ชัมมารีน เทคโนโลยีคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	-	-	61	48
บริษัท อควาเมนท์ จำกัด	-	-	55	47
บริษัท คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	-	-	40	40
บริษัท ทรี บีบี จำกัด	-	-	11	11
บริษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร์ จำกัด	-	-	11	10
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด	-	-	10	11
บริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด	-	-	10	6
บริษัท จัสมิน สมาร์ทช้อปปิ้ง จำกัด	-	-	6	6
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	-	-	1	1
บริษัท เอเชียส รีเจนแนล เซอร์วิส จำกัด	-	-	1	1
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด	-	-	-	1
	-	-	271	240
บริษัทร่วมที่สูญเสียการมีอิทธิพล				
บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)	22	21	-	-
บริษัท ทีที แอนด์ ที ซัพพลายเชน เซอร์วิสเซส จำกัด	7	1	-	-
	29	22	-	-
รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	29	22	271	240
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	29	22	807	746
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(22)	(22)
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	29	22	785	724
มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกชำระจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทร่วมที่สูญเสียการมีอิทธิพล				
บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)	2	2	-	-
รวมมูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกชำระจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	2	-	-
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย				
บริษัท อควาเมนท์ จำกัด	-	-	1,482	1,482
รวมเงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย	-	-	1,482	1,482

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม
	2553	2552	2553	2552
		(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อโครงการลงทุนแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทร่วม				
บริษัท คุณค่าพลังไทย จำกัด	20	20	20	20
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ผลิตภัณฑ์พลังงาน จำกัด	16	16	16	16
รวมเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อโครงการลงทุนแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	36	36	36	36
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(26)	(26)	(26)	(26)
รวมเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อโครงการลงทุนแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	10	10	10	10
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทร่วมที่สูญเสียการมีอิทธิพล				
บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)	738	582	-	-
บริษัท ทีที แอนด์ ที ซับส์ไครเบอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด	229	221	-	-
บริษัท ทริปเปิลที โกลบอล เน็ต จำกัด	12	12	-	-
รวมเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	979	815	-	-
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย				
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด	-	-	13	13
บริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทคโนโลยีมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	-	-	6	6
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	-	-	5	-
อื่นๆ	-	-	1	2
	-	-	25	21
บริษัทร่วม				
บริษัท พรีเมียม เรียด เอสเตท จำกัด	4	4	-	-
บริษัทร่วมที่สูญเสียการมีอิทธิพล				
บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)	84	84	-	-
บริษัท ทีที แอนด์ ที ซับส์ไครเบอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด	12	5	-	-
บริษัท ทริปเปิลที โกลบอล เน็ต จำกัด	2	1	-	-
	98	90	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด	1	2	-	-
รวมเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	103	96	25	21

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม
	2553	2552	2553	2552
		(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย				
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด	-	-	555	555
บริษัท จัสมิน ชัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	-	-	269	269
รวม	-	-	824	824
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (ส่วนของดอกเบี้ยค้างชำระ)	-	-	(171)	(165)
รวมหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -				
สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	653	659

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทย่อยมียอดหนี้ค้างชำระจากบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) (ทีทีแอนด์ที) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยสูญเสียการมีอิทธิพล เป็นจำนวนเงินประมาณ 761 ล้านบาท (ยอดคงค้างของรายการดังกล่าวได้แสดงรวมอยู่ภายใต้รายการ “ลูกหนี้การค้า กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” “เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” “มูลค่างานที่แล้วเสร็จ แต่ยังไม่เรียกชำระจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน” และ “ลูกหนี้อื่น” ในงบดุลรวม) ยอดคงค้างดังกล่าวส่วนใหญ่ คงค้างอยู่ในบัญชีเป็นระยะเวลานาน ในการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของ ทีทีแอนด์ที ผู้บริหารของบริษัทย่อยได้รับประมาณการกระแสเงินสดที่จัดทำโดยทีทีแอนด์ทีในปี 2551 ซึ่งแสดงว่าทีทีแอนด์ทีจะมีกระแสเงินสดในอนาคตเพียงพอที่จะชำระหนี้คืนได้เต็มจำนวน แต่เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางและศาลได้ประทับรับคำร้องดังกล่าวแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552 เจ้าหนี้มีมติเลือกบริษัท พี แพลนเนอร์ จำกัด เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งแต่งตั้งให้บริษัท พี แพลนเนอร์ จำกัด เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ประกาศโฆษณาคำสั่งแต่งตั้งผู้ทำแผนในราชกิจจานุเบกษา

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้ทำแผนได้นำส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางผ่าน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้จัดการประชุมเจ้าหนี้ ครั้งแรกเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ อย่างไรก็ตามมีเจ้าหนี้หลายรายรวมถึงบริษัทย่อยได้ยื่นคัดค้าน เกี่ยวกับการจัดกลุ่มเจ้าหนี้เนื่องจากการจัดกลุ่มเจ้าหนี้จะมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อมูลค่าหนี้ ที่จะได้รับจากทีทีแอนด์ที และเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ศาลล้มละลายกลางได้รับคำร้องคัดค้าน การแบ่งกลุ่มเจ้าหนี้ไว้พิจารณาแล้ว โดยศาลได้นัดฟังคำสั่งในวันที่ 2 มิถุนายน 2553

นอกจากนี้แผนฟื้นฟูกิจการได้ระบุว่าชำระยอดคงค้างระหว่างบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (ทริปเปิลที) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ให้แก่ทีทีเอนด์ทีในปี 2552 โดยวิธีการโอนตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 707 ล้านบาท ซึ่งทีทีเอนด์ทีเป็นผู้ส่งจ่ายและทีทีเอนด์ทีเอสเอสได้สลับหลังเพื่อโอนตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวให้แก่ทริปเปิลที และการแสดงเจตนาของการหักกลบลบหนี้กับทีทีเอนด์ทีโดยการใช้สิทธิเรียกร้องในการชำระเงินที่ทีทีเอนด์ทีค้างชำระจำนวน 170 ล้านบาทกับทีทีเอนด์ทีเอสเอส และ ทีทีเอนด์ทีเอสเอสได้อินสิทธิดังกล่าวให้แก่ทริปเปิลทีมาหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่ทริปเปิลทีติดค้างอยู่กับทีทีเอนด์ที ว่าเป็นการชำระหนี้ที่ไม่ต้องตรงตามความประสงค์แห่งสัญญาและถือเป็นการชำระหนี้อื่นไม่มีผลสมบูรณ์ เนื่องจากการชำระหนี้ที่ทริปเปิลทีจะต้องชำระค่าบริการวงจรถ่านนั้นต้องสอดคล้องกับข้อตกลงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานที่ทีทีเอนด์ทีมีมาอยู่ก่อน กล่าวคือ ทริปเปิลทีจะต้องทำการชำระหนี้ไปยังทีโอทีโดยตรงเสียก่อน แล้วทีโอทีจึงทำการจัดสรรชำระหนี้ตามอัตราส่วนแบ่งรายได้ที่ตกลงไว้ในสัญญาสัมปทานให้แก่ทีทีเอนด์ที ดังนั้นการที่ทริปเปิลทีทำการชำระหนี้ที่มีใช้ด้วยเงินสด เช่น บรรดาสหสิทธิเรียกร้องหรือตัวสัญญาใช้เงิน และ/หรือ ชำระหนี้โดยตรงให้แก่ทีทีเอนด์ทีนั้น ย่อมถือเป็นการชำระหนี้ที่ไม่ต้องตรงตามความประสงค์แห่งสัญญา และถือเป็นการชำระหนี้อื่นไม่มีผลสมบูรณ์ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงอัตราและเงื่อนไขสัญญาการบริการวงจรถ่านในระหว่างปี 2552 ระหว่างทริปเปิลทีและทีทีเอนด์ทีตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24.9 ในแผนฟื้นฟูกิจการก็ได้ระบุว่าผู้ทำแผนมีอำนาจไม่ยอมรับสิทธิตามสัญญาให้บริการวงจรถ่าน รวมทั้งสัญญาและ/หรือบันทึกข้อตกลงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับและข้อตกลงเกี่ยวกับอัตราค่าบริการวงจรถ่านทุกฉบับตามมาตรา 90/40 หรือ 90/41 ทวิของพระราชบัญญัติล้มละลาย ปัจจุบันทริปเปิลทีอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อยื่นคัดค้านเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นกัน

ผู้บริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่าจะสามารถคัดค้านในประเด็นตามที่กล่าวข้างต้นได้สำเร็จจึงไม่ได้สะท้อนแผนฟื้นฟูกิจการไว้ในบัญชี

การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่จบบันทึกในบัญชีและการชำระยอดคงค้างรวมถึงการบันทึกค่าบริการวงจรถ่านของบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับความสำเร็จของการคัดค้านในประเด็นดังกล่าวข้างต้นต่อศาลล้มละลายกลาง อย่างไรก็ตามแผนฟื้นฟูกิจการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้และได้รับอนุมัติจากศาลล้มละลายกลางทำให้ผู้บริหารของบริษัทย่อยไม่สามารถที่จะประมาณจำนวนเงินที่เหมาะสมได้ในปัจจุบันนี้บริษัทย่อยยังมียอดหนี้ค้างชำระจากบริษัทย่อยของทีทีเอนด์ที ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นจำนวนเงินประมาณ 170 ล้านบาท และบริษัทย่อยของทีทีเอนด์ทีก็มีหนี้ค้างรับจากทีทีเอนด์ทีด้วยเช่นกัน

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินเดือน โบนัสและค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการและผู้บริหารเป็นจำนวนเงิน 34 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 4 ล้านบาท) (2552: 24 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯ: 1 ล้านบาท)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ภาระค้ำประกันกับบริษัทย่อย

บริษัทฯมีภาระจากการค้ำประกันให้กับบริษัทย่อย ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 และข้อ 24.2

4. ลูกหนี้การค้า

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสรุปได้ดังนี้

อายุหนี้ค้างชำระ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม
	2553	2552	2553	2552
		(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	30	40	-	-
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	108	172	-	-
มากกว่า 3 - 6 เดือน	31	147	-	-
มากกว่า 6 - 12 เดือน	144	41	-	-
มากกว่า 12 เดือน	522	486	-	-
รวม (หมายเหตุ 3)	835	886	-	-
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,556	1,555	-	-
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	568	582	-	-
มากกว่า 3 - 6 เดือน	367	308	-	-
มากกว่า 6 - 12 เดือน	518	500	-	-
มากกว่า 12 เดือน	552	311	54	56
รวม	3,561	3,256	54	56
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(112)	(114)	(54)	(56)
สุทธิ	3,449	3,142	-	-
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	4,284	4,028	-	-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ในยอดลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่มีระยะเวลาค้างชำระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ได้รวมยอดค้างรับจากบริษัทที่มีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

อายุหนี้ค้างชำระ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม 2553	31 ธันวาคม 2552	31 มีนาคม 2553	31 ธันวาคม 2552
		(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)
มากกว่า 3 - 6 เดือน	231	232	-	-
มากกว่า 6 - 12 เดือน	459	461	-	-
มากกว่า 12 เดือน	462	227	-	-
รวม	1,152	920	-	-

บริษัทย่อยได้มอบสิทธิในการรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ให้กับธนาคารเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารเหล่านั้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าของบริษัท จัสมิน ซัมมาริน เทเลคอมมิวนิเคชันส์ จำกัด (เจเอสทีซี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 1,415 ล้านบาท เป็นลูกหนี้การค้าจากการให้บริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ทีโอที) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้สัมปทาน ทีโอทีได้ระงับการจ่ายชำระยอดคงค้างไว้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากอยู่ในระหว่างการเจรจาอัตราส่วนแบ่งรายได้กับเจเอสทีซี เจเอสทีซีบันทึกรายได้จากการให้บริการภายใต้สัญญาดังกล่าวสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นจำนวน 187 ล้านบาท จนถึงปัจจุบันผลสรุปของการเจรจาอัตราส่วนแบ่งรายได้ยังไม่เป็นที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม เจเอสทีซีเชื่อว่าการบันทึกดังกล่าวสอดคล้องกับสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวข้างต้น

5. สินทรัพย์รอการขาย

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์รอการขาย สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)
เครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งแล้ว	158
เครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่ยังไม่ได้ติดตั้ง	141
รวม	299
หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(71)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ตรวจสอบแล้ว)	228
จำหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จำหน่าย	(9)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553	219

เครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (เจทีเอส) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีเครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งแล้วตามสัญญาให้เช่าโทรศัพท์สาธารณะกับทีโอที จำนวน 11,944 เครื่อง ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวน 87 ล้านบาท จากการทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะระหว่างเจทีเอสกับทีโอทีลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งเจทีเอสตกลงขายเครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งแล้วแก่ทีโอที ในระหว่างไตรมาสปัจจุบันเจทีเอสได้ส่งมอบเครื่องโทรศัพท์สาธารณะแก่ทีโอทีจำนวน 1,196 เครื่อง เป็นมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 9 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 เจทีเอสมีเครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งมอบให้ทีโอที จำนวน 10,748 เครื่อง ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวน 78 ล้านบาท ในเดือนเมษายน 2553 เจทีเอสได้ทำการส่งมอบเครื่องโทรศัพท์สาธารณะแก่ทีโอทีอีกเป็นจำนวน 674 เครื่อง เป็นมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 5 ล้านบาท เจทีเอสคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2553

เครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่ยังไม่ได้ติดตั้ง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 เจทีเอสมีเครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่ยังไม่ได้ติดตั้งซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 141 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2552: 141 ล้านบาท) ซึ่งเจทีเอสอยู่ในระหว่างการเสนอขายให้กับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ซึ่งผู้บริหารของเจทีเอสเชื่อว่าราคาเสนอขายเครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวจะมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีและเชื่อว่าจะสามารถดำเนินการขายเครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่ยังไม่ได้ติดตั้งดังกล่าวได้ภายในไตรมาสที่สองของปีปัจจุบัน

6. ลูกหนี้อื่น

ยอดคงเหลือของลูกหนี้อื่นในงบดุลรวมได้รวมจำนวนเงินที่บริษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร์ จำกัด (เอสทีซีซี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้จ่ายชำระค่าทำงานโครงการหนึ่งให้แก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งแทนที่ทีแอนด์ที เป็นจำนวนเงิน 73 ล้านบาท โดยเอสทีซีซีมีสิทธิเรียกชำระเงินจำนวนดังกล่าวคืนจากทีแอนด์ทีและเอสทีซีซีได้ยื่นขอรับชำระหนี้จำนวนเงินดังกล่าวในการฟื้นฟูกิจการของทีแอนด์ทีแล้ว

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ราคาทุน		เงินปันผลที่บริษัทฯรับ ระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่	
	31 มีนาคม 2553	31 ธันวาคม 2552	31 มีนาคม 2553	31 มีนาคม 2552
	(ตรวจสอบแล้ว)			
บริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	1,946	1,946	-	-
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด	760	760	-	582
บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	160	160	-	-
บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด	70	70	-	-
บริษัท จัสมิน เทลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)	100	100	-	-
บริษัท คอมพิวเนท คอร์ปอเรชั่น จำกัด	100	100	-	-
บริษัท จัสมิน สมาร์ทช็อป จำกัด	110	110	-	-
บริษัท ทรี บีบี จำกัด	52	52	-	-
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์ จำกัด	46	46	-	-
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด	7	7	-	-
บริษัท แจ็งวัฒนะ แพลนเนอร์ จำกัด	-	-	-	-
	3,351	3,351	-	582
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	(367)	(367)		
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	2,984	2,984		

- 7.1 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ปัจจุบันเอสทีซีซีอยู่ในระหว่างการเจรจาอัตราส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนกับทีโอที ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้สัมปทาน ฝ่ายบริหารของเอสทีซีซีเชื่อว่าการบันทึกรายได้จากการให้บริการดังกล่าวสอดคล้องกับสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวข้างต้น
- 7.2 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของเจทีเอส มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 42 ล้านบาท

- 7.3 ในระหว่างไตรมาสที่หนึ่งของปี 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีมติอนุมัติให้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มอีกเป็นจำนวนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่มีการเพิ่มทุนในปี 2552 รวมเป็นจำนวน 60 ล้านบาท
- 7.4 บริษัทฯและเจทีเอสได้นำไปหุ้นส่วนใหญ่ในเงินลงทุนไปจำหน่ายหรือวางเป็นหลักประกันกับตัวแทนผู้ถือหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกันหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17
- 7.5 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท อควิเมนต์ จำกัด (อควิเมนต์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 25 มีนาคม 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 76.62 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 582 ล้านบาท
- 7.6 ในระหว่างปี 2550 ถึงปี 2552 ทีโอทีได้แจ้งความดำเนินคดีกับทริปเปิลทีที่สถานีตำรวจหลายแห่ง โดยทีโอทีอ้างในคำฟ้องร้องว่าทริปเปิลทีได้ลักลอบใช้อุปกรณ์คู่สายของทีโอที ซึ่งฝ่ายบริหารของทริปเปิลทีเห็นว่าทริปเปิลทีไม่ได้มีการลักลอบใช้อุปกรณ์คู่สายของทีโอทีแต่อย่างใด แต่เป็นการใช้อุปกรณ์และ/หรือบริการตามสัญญาที่ทริปเปิลทีทำไว้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ในระหว่างปี 2552 ทีทีเอ็นซีได้แจ้งความดำเนินคดีกับทริปเปิลทีและบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (ทีทีไอ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่สถานีตำรวจหลายแห่งเกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษาวงจรเช่าและการเข้าทำงานในพื้นที่ชุมสาย ปัจจุบันผลของกรณีดังกล่าวข้างต้นยังไม่เป็นที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยดังกล่าวเชื่อว่าบริษัทย่อยจะไม่ได้รับผลเสียหายที่มีสาระสำคัญจากการฟ้องร้องดังกล่าวจึงไม่มีการตั้งสำรองสำหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

ในปี 2551 ทริปเปิลทีได้ถูกทีโอทีฟ้องฐานละเมิดและเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินรวม 24 ล้านบาท โดยกล่าวหาว่าทริปเปิลทีลักลอบนำเอาสัญญาณ โทรศัพท์และช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตของทีโอทีไปใช้ ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของทริปเปิลทีเชื่อว่าทริปเปิลทีจะไม่ได้รับผลเสียหายที่มีสาระสำคัญจากการถูกฟ้องร้องดังกล่าว จึงไม่มีการตั้งสำรองสำหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี	
			ตามวิธีส่วนได้เสีย	
	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม
	2553	2552	2553	2552
	(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)	
บริษัท ศูนย์บริการวิชาการ อินเตอร์เน็ต จำกัด	49	49	23	13
บริษัท พรีเมียม เรียล เอสเตท จำกัด	402	402	-	-
บริษัท คุณค่าพลังไทย จำกัด	-	-	-	-
บริษัท เทเลคอม เคเอสซี จำกัด	-	-	-	-
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม	451	451	23	13

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่า		มูลค่าตามบัญชี	
			ของเงินลงทุน		ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ	
	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม
	2553	2552	2553	2552	2553	2552
	(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)	
บริษัท ศูนย์บริการวิชาการ อินเตอร์เน็ต จำกัด	49	49	(32)	(32)	17	17
บริษัท พรีเมียม เรียล เอสเตท จำกัด	402	402	(402)	(402)	-	-
บริษัท คุณค่าพลังไทย จำกัด	-	-	-	-	-	-
บริษัท เทเลคอม เคเอสซี จำกัด	-	-	-	-	-	-
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม	451	451	(434)	(434)	17	17

งบการเงินนี้มิได้รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ของบริษัทร่วมสองแห่ง คือ บริษัท พรีเมียม เรียล เอสเตท จำกัด และบริษัท คุณค่าพลังไทย จำกัด เนื่องจากยังไม่ได้รับข้อมูลจากบริษัทเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าการที่ไม่ได้นำผลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าวมารวมในงบการเงินนี้จะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินโดยรวม

9. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

เงินลงทุนนี้เป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของทีทีแอนด์ที โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม
	2553	2552	2553	2552
		(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - ราคาทุน	982	1,217	859	859
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	(456)	(516)	(421)	(421)
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(156)	-	(130)	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ	370	701	308	438

9.1 ในระหว่างไตรมาสที่หนึ่งของปี 2553 บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด (พีเอ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ขายเงินลงทุนในทีทีแอนด์ทีเป็นจำนวน 325 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนเงิน 123 ล้านบาท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีขาดทุนจากการขายเงินลงทุนนี้เป็นจำนวน 52 ล้านบาท

9.2 เหตุการณ์ที่มีสาระสำคัญของทีทีแอนด์ทีสรุปได้ดังนี้

ก) ทีทีแอนด์ทีประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินเนื่องจากกระแสเงินสดโดยรวมของทีทีแอนด์ทีที่มีความไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขในการชำระหนี้ที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม ทีทีแอนด์ทีได้พยายามเจรจาและเสนอปรับแผนการชำระคืนเงินต้นใหม่กับเจ้าหนี้เรื่อยมาหลายครั้งแต่ทีทีแอนด์ทีไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันกับกลุ่มเจ้าหนี้ได้ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 ตัวแทนหลักประกันได้ส่งหนังสือให้กับทีทีแอนด์ทีแจ้งว่าเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 ตัวแทนหลักประกันได้รับหนังสือจากเจ้าหนี้รายหนึ่ง (Instructing Creditor Notice) เพื่อใช้สิทธิบังคับหลักประกัน โดยอ้างว่าทีทีแอนด์ทีผิดสัญญาเงินกู้ยืม และเพื่อให้ธุรกิจของทีทีแอนด์ทีสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและเพื่อทำการปรับโครงสร้างหนี้ของทีทีแอนด์ที รวมถึงกำหนดเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับกระแสเงินสดในอนาคตของทีทีแอนด์ที ทีทีแอนด์ทีจึงได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ซึ่งเป็นเหตุให้ทีทีแอนด์ทีต้องพักการชำระดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 และพักการชำระคืนเงินต้นที่ครบกำหนดตามสัญญาเงินกู้ยืมในเดือนมิถุนายน 2551 เดือนธันวาคม 2551 เดือนมิถุนายน 2552 และเดือนธันวาคม 2552 ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 90/12 (9) แห่ง พรบ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ทีทีแอนด์ทีฟื้นฟูกิจการและเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งแต่งตั้งให้บริษัท พี แพลนเนอร์ จำกัด เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ปัจจุบันแผนฟื้นฟูกิจการยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลล้มละลายกลางตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ข) ทีทีแอนด์ทีที่มีข้อพิพาททางการค้าและข้อโต้แย้งบางประการกับทีไอที โดยเหตุการณ์ที่มีสาระสำคัญเพิ่มเติมในระหว่างไตรมาสที่สี่ปี 2552 โดยสรุปจากงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่สามารถสรุปผลการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวข้างต้นได้ เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศซึ่งสรุปได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 ศาลปกครองกลางได้แจ้งให้ทีทีแอนด์ทีทราบว่าทีไอทีได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการขอให้ทีทีแอนด์ทีจัดทำคำคัดค้านคำร้องภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ ทั้งนี้ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาขึ้นคำคัดค้าน ซึ่งศาลปกครองได้อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคำคัดค้านต่อไปอีก 45 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดเดิม

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552		
(ตรวจสอบแล้ว)	6,693	25
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน	1,170	3
โอนเข้า	40	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	(212)	(1)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553	7,691	27

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 กรรมสิทธิ์และความเป็นเจ้าของในอุปกรณ์ซึ่งมีมูลค่าตามราคาทุนจำนวนประมาณ 2,146 ล้านบาท จะโอนไปยังบริษัทย่อยเมื่อบริษัทย่อยได้ชำระเงินให้กับเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว (31 ธันวาคม 2552: 1,454 ล้านบาท)

11. ต้นทุนโครงการรอดัดจ่าย

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีต้นทุนโครงการรอดัดจ่ายสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)
	งบการเงินรวม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ตรวจสอบแล้ว)	618
ต้นทุนตัดจำหน่ายสำหรับงวด	(88)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553	530

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ต้นทุนโครงการรอดักจ่ายเป็นต้นทุนโครงการขายเคเบิลใต้น้ำที่เกิดขึ้นจากการร่วมลงทุนระหว่างเจเอสทีซี และบริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยกับทีโอที บริษัทย่อยดังกล่าวได้โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินส่วนแบ่งรายได้จากทีโอที ภายใต้สัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวของเจเอสทีซีตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16

ปัจจุบันทีโอทีได้ระงับการจ่ายชำระยอดคงค้างค่าบริการจากการให้บริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวข้างต้นให้กับเจเอสทีซี เนื่องจากอยู่ในระหว่างการเจรจาอัตราส่วนแบ่งรายได้กับเจเอสทีซีตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

12. ค่าความนิยม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ค่าความนิยมจำนวน 37 ล้านบาท เป็นค่าความนิยมจากการลงทุนในเจเอสทีซี ปัจจุบันเจเอสทีซีอยู่ในระหว่างการเจรจาอัตราส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการกับทีโอที ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้สัมปทานตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบด้วย

		(หน่วย: ล้านบาท)	
	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม	
		31 มีนาคม 2553	31 ธันวาคม 2552
			(ตรวจสอบแล้ว)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	อ้างอิง MOR	35	14
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	อ้างอิง MLR	1,585	1,269
รวม		1,620	1,283

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริษัทย่อยจำนวน 1 ล้านบาท ค้ำประกันโดยบริษัทฯ และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ของบริษัทย่อยค้ำประกัน โดยการโอนสิทธิในการรับชำระเงินจากลูกค้านี้ การค้าของบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

14. เจ้าหนี้และตัวเงินจ่ายค่าอุปกรณ์

เจทีเอสและทริปเปิลที่ได้ซื้ออุปกรณ์จากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาซื้อขายสินค้าดังกล่าว บริษัทย่อยจะต้องจ่ายชำระค่าอุปกรณ์ภายในเวลา 3 ปี ยอดคงค้างของรายการดังกล่าว ณ วันที่ในงบดุลแบ่งตามอายุครบกำหนดชำระได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	
	31 มีนาคม 2553	31 ธันวาคม 2552
	(ตรวจสอบแล้ว)	
เจ้าหนี้และตัวเงินจ่ายค่าอุปกรณ์	2,399	1,589
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(253)	(181)
รวม	2,146	1,408
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(78)	(20)
เจ้าหนี้และตัวเงินจ่ายค่าอุปกรณ์ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,068	1,388

ยอดคงค้างดังกล่าวข้างต้นของเจทีเอสและทริปเปิลที่รับประกันโดยเงินฝากสถาบันการเงิน การจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับให้บริการ โครงการขายโทรคมนาคมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และการโอนสิทธิการรับชำระเงินตามสัญญาให้บริการโครงการขายโทรคมนาคมของทริปเปิลที่ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญากับเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และยอดคงค้างของทริปเปิลที่ยังมีการค้าประกันเพิ่มเติมโดยอควิเมนต์

15. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

	(หน่วย : ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	
	31 มีนาคม 2553	31 ธันวาคม 2552
	(ตรวจสอบแล้ว)	
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	138	143
หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(18)	(20)
รวม	120	123
หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(36)	(32)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	84	91

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ทริปเปิลทีและทีทีไอ ได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัททีเอสซึ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญา มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ปี ถึง 5 ปี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินมีดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	44	94	138
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(9)	(9)	(18)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	35	85	120

16. เงินกู้ยืมระยะยาว

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)
	งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ตรวจสอบแล้ว)	1,510
หัก: จ่ายคืนเงินกู้	(150)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553	1,360

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 เจเอสทีซีได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้สินเชื่อครั้งที่ 3 กับเจ้าหนี้เงินกู้ในส่วนของการชำระหนี้เงินต้น โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงจำนวนเงินของงวดที่ถึงกำหนดชำระในวันที่ 31 มีนาคม 2553 จากเดิมที่ต้องชำระจำนวน 190 ล้านบาท เหลือเพียง 92 ล้านบาท โดยส่วนที่เหลืออีกจำนวน 98 ล้านบาท และส่วนของงวดที่ถึงกำหนดชำระวันที่ 30 มิถุนายน 2553 อีก 190 ล้านบาท เจ้าหนี้เงินกู้ผ่อนผันให้ไปชำระในวันที่ 30 กันยายน 2553 อย่างไรก็ตาม สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวได้กำหนดข้อจำกัดไว้บางประการ ซึ่งรวมถึงการดำรงเงินฝากในบัญชีสำรองเพื่อการชำระหนี้ในทุกขณะให้มีไม่น้อยกว่า 250 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 เจเอสทีซีมีจำนวนเงินฝากในบัญชีดังกล่าวเพียง 0.1 ล้านบาท จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลทำให้เจ้าหนี้เงินกู้อาจใช้สิทธิบางประการตามที่ระบุในสัญญาซึ่งรวมถึงการเรียกชำระหนี้คืนทั้งจำนวนจากเจเอสทีซีในทันที ดังนั้นเจเอสทีซีจึงจัดประเภทของเงินกู้ยืมดังกล่าวนี้เป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งจำนวน ปัจจุบันเจ้าหนี้เงินกู้ยังไม่สามารถใช้สิทธิตามสัญญาบางประการตามที่ระบุไว้

17. **หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ**

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)
	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ตรวจสอบแล้ว)	1,064
หัก: จ่ายคืนเงินกู้	(1)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553	1,063

แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯระบุให้บริษัทฯและเจทีเอสต้องนำไปหุ้นส่วนใหญ่ในเงินลงทุนไปจำหน่ายหรือวางเป็นหลักประกันกับตัวแทนผู้ถือหลักทรัพย์

18. **ทุนจดทะเบียน/ หุ้นหุ้นซื้อคืน/ กำไรสะสมจัดสรรสำหรับหุ้นหุ้นซื้อคืน**

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 7/2552 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯลดทุนที่ชำระแล้วโดยการตัดหุ้นหุ้นซื้อคืนจำนวน 1,397,727,200 หุ้น ที่ไม่สามารถจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่ 14 - 27 มกราคม 2553 ได้ และเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทฯได้จัดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายหุ้นหุ้นซื้อคืนจำนวนดังกล่าวได้ภายในเวลาที่กำหนด

บริษัทฯรับรู้ผลต่างจำนวน 84 ล้านบาทจากการลดทุนตามมูลค่าที่ตราไว้ราคาหุ้นละ 0.5 บาทโดยการตัดหุ้นหุ้นซื้อคืนในราคาซื้อถัวเฉลี่ยหุ้นละ 0.44 บาทไว้ภายใต้รายการ “ส่วนเกินมูลค่าหุ้นหุ้นซื้อคืน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

ตามจดหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กส.ช. (ว) 2/2548 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะซื้อหุ้นคืนได้ไม่เกินวงเงินกำไรสะสม และให้บริษัทต้องกันกำไรสะสมไว้เป็นเงินสำรองเท่ากับจำนวนเงินที่ได้จ่ายซื้อหุ้นคืนจนกว่าจะมีการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนได้หมด หรือลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นหุ้นซื้อคืนที่จำหน่ายไม่หมด แล้วแต่กรณี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯได้ออนกลับกำไรสะสมจัดสรรสำหรับหุ้นหุ้นซื้อคืนดังกล่าวทั้งจำนวน เป็นจำนวน 614,999,968 บาท หลังจากที่ได้ลดทุนที่ชำระแล้วโดยการตัดหุ้นหุ้นซื้อคืนดังกล่าวข้างต้นแล้ว

19. **ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ**

ในระหว่างไตรมาสที่หนึ่งของปี 2553 มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ESOP) ที่หมดอายุเป็นจำนวน 16,242,060 หน่วย และไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ

วันที่ 15 มีนาคม 2553 เป็นวันสุดท้ายของการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

20. หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย

จำนวนนี้เป็นราคาหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 จำนวน 975,518,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13 ของหุ้นทุนชำระแล้วจำนวน 7,399,491,378 หุ้น (หักหุ้นซื้อคืนจำนวน 634,400,000 หุ้นแล้ว) ซึ่งซื้อและถือโดยพีเอ และบริษัท เอเซียส รีเอนเนล เซอร์วิส จำกัด (เออาร์เอส) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ในระหว่างปี 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของพีเอและเออาร์เอสมีมติอนุมัติให้ขายหุ้นของบริษัทฯ ที่บริษัทดังกล่าวถืออยู่ทั้งหมดในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.40 บาทต่อหุ้นและ 0.44 บาทต่อหุ้นตามลำดับ ต่อมาพีเอและเออาร์เอสได้เข้าทำสัญญาขายหุ้นของบริษัทฯให้กับนักลงทุนสถาบันสองแห่งตามราคาเสนอขายข้างต้น โดยสัญญาดังกล่าวกำหนดให้บริษัทย่อยแต่ละแห่งทยอยขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้หมดภายในวันที่ 15 มีนาคม 2553 อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยทั้งสองแห่งไม่สามารถขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้ แต่ได้ทำการขยายระยะเวลาการขายหุ้นดังกล่าวกับคู่สัญญาดังกล่าวออกไปแล้ว

ในระหว่างไตรมาสที่หนึ่งของปี 2553 พีเอและเออาร์เอสได้ขายหุ้นของบริษัทฯภายใต้สัญญาดังกล่าวเพิ่มอีกเป็นจำนวน 100 ล้านหุ้นและ 200 ล้านหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 40 ล้านบาท และ 88 ล้านบาท ตามลำดับ กำไรจากการขายหุ้นดังกล่าวจำนวน 2.5 ล้านบาท ได้บันทึกไว้ภายใต้รายการ “ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

21. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริษัทฯ ไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงวดเนื่องจากมีผลขาดทุนทางภาษียกมาสูงกว่ากำไรสุทธิประมาณสำหรับปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยคำนวณขึ้นจากกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลหลังจากบวกกลับและหักออกด้วยค่าใช้จ่ายและรายได้ต่างๆที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายและรายได้ในการคำนวณภาษีหักด้วยผลขาดทุนทางภาษียกมาจากปีก่อนด้วยอัตราภาษีเฉลี่ยทั้งปีที่ประมาณไว้

22. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสุทธิสำหรับงวดด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ในระหว่างงวด

กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไรสุทธิสำหรับงวดด้วยผลรวมของจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ในระหว่างงวดกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นงวดหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

การคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 แสดงการคำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินรวม					
	กำไรสุทธิ		จำนวนหุ้นสามัญ		กำไรต่อหุ้น	
	2553 (ล้านบาท)	2552 (ล้านบาท)	2553 (ล้านหุ้น)	2552 (ล้านหุ้น)	2553 (บาท)	2552 (บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	164	180	6,329	6,163	0.0259	0.0291
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด						
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออก ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	174		
กำไรต่อหุ้นปรับลด						
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจาก ใบสำคัญแสดงสิทธิ	164	180	6,329	6,337	0.0259	0.0283
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	กำไรสุทธิ		จำนวนหุ้นสามัญ		กำไรต่อหุ้น	
	2553 (ล้านบาท)	2552 (ล้านบาท)	2553 (ล้านหุ้น)	2552 (ล้านหุ้น)	2553 (บาท)	2552 (บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	15	580	7,399	7,688	0.0020	0.0754
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด						
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออก ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	174		
กำไรต่อหุ้นปรับลด						
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจาก ใบสำคัญแสดงสิทธิ	15	580	7,399	7,862	0.0020	0.0738

ไม่มีการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานมารวมคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 เนื่องจากราคาใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมีราคาสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยสำหรับงวดดังกล่าว

23. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินกิจการตามส่วนงานการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม ส่วนงานจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม และส่วนงานอื่น และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 เป็นดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552											
	ส่วนงานการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		ส่วนงานการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม		ส่วนงานจัดหา ออกแบบและวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม		ส่วนงานอื่นๆ		การตัดรายการบัญชีระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2553	2552	2553	2552	2553	2552	2553	2552	2553	2552	2553	2552
รายได้จากการขายและการบริการ												
รายได้จากภายนอก	1,093	553	499	578	312	264	34	55	-	-	1,938	1,450
รายได้ระหว่างส่วนงาน	7	-	169	5	837	568	17	10	(1,030)	(583)	-	-
รายได้ทั้งสิ้น	<u>1,100</u>	<u>553</u>	<u>668</u>	<u>583</u>	<u>1,149</u>	<u>832</u>	<u>51</u>	<u>65</u>	<u>(1,030)</u>	<u>(583)</u>	<u>1,938</u>	<u>1,450</u>
กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน	457	260	250	213	61	134	16	(68)	-	-	784	539
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน:												
รายได้อื่น											78	21
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ											(129)	(51)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร											(334)	(135)
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร											(34)	(24)
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย											(52)	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม											10	3
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน											(84)	(68)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล											(80)	(97)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย											5	(8)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่											<u>164</u>	<u>180</u>

ในระหว่างไตรมาสปัจจุบัน บริษัทฯ ได้แยกนำเสนอส่วนงานการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เนื่องจากรายได้ของส่วนงานดังกล่าวมีนัยสำคัญต่องบการเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการกำหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

- 24.1 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารและสถาบันการเงินออกหนังสือค้ำประกันการประมูลงานและการปฏิบัติตามสัญญาเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,302 ล้านบาทในนามของบริษัทฯและบริษัทย่อย (เฉพาะของบริษัทฯ: 11 ล้านบาท)
- 24.2 บริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริษัทย่อยและหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 5 ล้านบาท
- 24.3 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกับผู้ขายในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนเงินประมาณ 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและ 316 ล้านบาท
- 24.4 เออาร์เอส มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อค่าใช้บริการสื่อสัญญาณดาวเทียม (The Founder NSP Airtime Purchase Agreement) กับ ACeS International Limited ผู้เป็นเจ้าของโครงการดาวเทียมเอเชียส โดยเออาร์เอสมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามสัญญา (สิ้นสุดวันที่ 1 มกราคม 2555) ซึ่งค่าธรรมเนียมจะคิดจากค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อปี (500,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) หรือตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาต่อปริมาณการใช้บริการสื่อสัญญาณดาวเทียม แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า
- 24.5 อควิเมนต์มีภาระผูกพันตามสัญญาการใช้สื่อสัญญาณดาวเทียม (Transponders) ที่จะต้องชำระในอนาคตดังนี้

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

จ่ายชำระภายใน:

1 ปี	0.25
2 ถึง 4 ปี	0.30

- 24.6 บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทำสัญญากับทีโอทีเพื่อเช่าระบบเชื่อมโยงสัญญาณและเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี (สิ้นสุดวันที่ 12 ตุลาคม 2554) บริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆที่ระบุไว้ในสัญญา

- 24.7 บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ทีเจพี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทำสัญญาจ้างเหมา (Turn-Key) กับบริษัทคู่สัญญาแห่งหนึ่ง ทีเจพีมีภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบงานให้กับคู่สัญญาดังกล่าวตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยจะต้องส่งมอบภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2549 ปัจจุบันทีเจพีไม่สามารถส่งมอบงานดังกล่าวได้ตามกำหนดระยะเวลา ซึ่งบริษัทคู่สัญญามีสิทธิที่จะคิดค่าปรับล่าช้าตามสัญญาจากทีเจพีเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของวงเงินตามสัญญา (31 ล้านบาท) อย่างไรก็ตามผู้บริหารของทีเจพีอยู่ในระหว่างการทำจดหมายขอขยายระยะเวลาให้กับคู่สัญญาออกไป ซึ่งผู้บริหารของทีเจพีเชื่อว่าจะสามารถขอขยายระยะเวลาการส่งมอบออกไปได้เนื่องจากเหตุของความล่าช้าเกิดจากการส่งมอบพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความล่าช้าและจะไม่มีค่าปรับเกิดขึ้น
- 24.8 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ทริปเปิลทีมีภาระผูกพันจากการทำสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศเป็นจำนวนเงิน 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาซื้อสินค้านี้ดังกล่าว ทริปเปิลทีจะต้องจ่ายชำระค่าสินค้าภายในเวลาประมาณ 3 ปี
- 24.9 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว
- ก) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ทริปเปิลทีได้ทำสัญญาให้บริการงานบริการรับเรื่องร้องเรียนและข้อมูลต่างๆ (Call Center) และงานบริการจัดทำ/พิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน และ/หรือใบแจ้งหนี้ (Billing) กับทีทีแอนด์ที โดยทริปเปิลทีจะต้องชำระค่าบริการเป็นรายเดือนตามอัตราและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา สัญญานี้มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เมื่อครบกำหนดสัญญาแล้วหากไม่มีการตกลงเป็นอย่างอื่น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้สัญญานี้มีผลบังคับต่อไป ซึ่งคู่สัญญา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ในระหว่างไตรมาสปัจจุบัน ทริปเปิลทีได้แจ้งยกเลิกสัญญาดังกล่าวกับทีทีแอนด์ทีแล้ว
- ข) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ทริปเปิลทีได้ทำสัญญาการให้บริการ โครงข่ายโทรคมนาคมกับบริษัท ทีที แอนด์ ที ซับสโครเบอร์ เซอร์วิส จำกัด (ทีทีแอนด์ทีเอสเอส) โดยทริปเปิลทีจะได้รับค่าบริการเป็นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา และ ทริปเปิลทีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ทริปเปิลทีมีภาระที่จะต้องให้บริการกับทีทีแอนด์ทีเอสเอสจนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561
- ค) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ทริปเปิลทีได้ทำสัญญาขอใช้วงจรเช่ากับทีทีแอนด์ที โดยตกลงชำระค่าบริการเป็นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา และทริปเปิลทีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา สัญญานี้จะสิ้นสุดวันที่ 26 ตุลาคม 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2552 ของทริปเปิลทีมีมติอนุมัติให้ ทริปเปิลทีเข้าทำความตกลงเปลี่ยนแปลงการคิดอัตราค่าบริการ โครงข่ายโทรคมนาคมของสัญญาที่ทำ กับทีทีเอ็นดีทีเอสเอส โดยเปลี่ยนเป็นการแบ่งผลประโยชน์ในอัตราส่วนร้อยละ 95 ของค่าบริการที่ เรียกเก็บได้จากลูกค้าโดยให้ถือว่าทริปเปิลที (หรือบริษัทย่อยของทริปเปิลที) ให้บริการแก่ลูกค้า ร่วมกับทีทีเอ็นดีทีเอสเอส โดยทริปเปิลที (หรือบริษัทย่อยของทริปเปิลที) จะเป็นผู้ลงทุนในด้าน โครงข่าย การจัดซื้อ Routers และการลงทุนด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์และที่ประชุมดังกล่าวมี มติให้ทริปเปิลทีเข้าทำความตกลงเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการวงจรเช่าของสัญญาที่ทำกับทีทีเอ็นดีที โดยตกลงให้คิดอัตราค่าบริการวงจรเช่าในอัตราส่วนร้อยละ 15 ของรายได้ค่าบริการเฉลี่ยต่อวงจรต่อ เดือนที่ทริปเปิลทีได้รับจากการให้บริการ โครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว ผู้บริหารของทริปเปิลทีเห็นว่าเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการ

24.10 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

บริษัทย่อย 6 แห่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ดังต่อไปนี้

บริษัท	ประเภท ใบอนุญาต	บริการที่ได้รับอนุญาต	ระยะเวลา
บริษัท อควาเมนท์ จำกัด	แบบที่หนึ่ง	บริการอินเทอร์เน็ต	25 สิงหาคม 2552 - 24 สิงหาคม 2557
	แบบที่สอง	บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่าง ประเทศ	8 กุมภาพันธ์ 2550 - 7 กุมภาพันธ์ 2555
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	แบบที่สอง	สื่อสารผ่านดาวเทียมที่ใช้จาน สายอากาศขนาดเล็ก	30 พฤศจิกายน 2550 - 29 พฤศจิกายน 2554
	แบบที่สาม	บริการโทรศัพท์พื้นฐาน	23 กุมภาพันธ์ 2549 - 22 กุมภาพันธ์ 2569
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด	แบบที่หนึ่ง	บริการอินเทอร์เน็ต	28 กรกฎาคม 2552 - 27 กรกฎาคม 2557
	แบบที่หนึ่ง	บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่าง ประเทศ	25 มกราคม 2553 - 24 มกราคม 2558
บริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด	แบบที่หนึ่ง	บริการอินเทอร์เน็ต	6 พฤศจิกายน 2552 - 5 พฤศจิกายน 2557
	แบบที่สอง	บริการวงจรเช่าส่วนบุคคล ภายในประเทศ	30 พฤศจิกายน 2549 - 29 พฤศจิกายน 2564
	แบบที่สอง	บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่าง ประเทศ	30 มีนาคม 2552 - 29 มีนาคม 2557
	แบบที่สาม	บริการวงจรเช่าส่วนบุคคล ระหว่างประเทศ	18 พฤศจิกายน 2552 - 17 พฤศจิกายน 2567
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด	แบบที่หนึ่ง	บริการอินเทอร์เน็ต	20 มิถุนายน 2552 - 19 มิถุนายน 2557
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)	แบบที่หนึ่ง	บริการโทรศัพท์สาธารณะ	22 พฤศจิกายน 2552 - 21 พฤศจิกายน 2557

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการดังกล่าว

เออาร์เอสซึ่งเป็นผู้ให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม อยู่ในระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ โทรคมนาคมแบบที่สามจากกทช. ปัจจุบันเออาร์เอสยังไม่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว

25. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นบริมสิทธิจำนวน 200,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญที่ออกไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 6,054,054,842 หุ้น

26. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล

งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553